

**รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 (เงิน
ค.ค.ศ.พนักงานราชการ และเงิน
พ.ค.ศ.ครุการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว)**

นำเสนอเมื่อ : 29 พ.ค. 2562

รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. 2562 ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครุการศึกษาพิเศษอัตราจ้างชั่วคราว

ที่ ศธ ๐๔๐๐๖/ว๒๔๘๖



สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒

เรื่อง รายงานข้อมูลเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณปี พ.ศ. ๒๕๖๒ ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (ค.ค.ศ.) ของพนักงานราชการ และเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ (พ.ค.ศ.) ของครูการศึกษาพิเศษ อัตรากำลังชั่วคราว

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ และครูการศึกษาพิเศษอัตรากำลังชั่วคราว จำนวน ๑ ชุด
 ๒. ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของพนักงานราชการ จำนวน ๑ ชุด
 ๓. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของครูการศึกษาพิเศษ และครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๕๒๖.๕/๓๐๗๗๓ ลงวันที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๔๒ กระทรวงการคลังเห็นชอบตามมติคณะรัฐมนตรีให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มพิเศษสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของครูการศึกษาพิเศษ (พ.ค.ศ.) ให้แก่ครูการศึกษาพิเศษอัตรากำลังชั่วคราวที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ ที่กระทรวงการคลังกำหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ ของครูการศึกษาพิเศษและครูการศึกษาพิเศษกรณีเรียนร่วม พ.ศ. ๒๕๓๙ และตามประกาศ คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ เรื่อง ค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๕๐ และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ ให้พนักงานราชการในทุกส่วนราชการ ซึ่งได้รับแต่งตั้ง ให้ปฏิบัติงานเป็นครูการศึกษาพิเศษสอนคนตาบอด สอนคนหูหนวก สอนคนร่างกายพิการทางแขน ขา และลำตัว และสอนคนปัญญาอ่อน ที่ปฏิบัติงานสอนในสถานศึกษาหรือหน่วยงานของทางราชการหรือในความควบคุม ของทางราชการ ให้ได้รับค่าตอบแทนสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของพนักงานราชการ (ค.ค.ศ.) นั้น

ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา พิจารณาคัดคุณสมบัติของพนักงานราชการที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน ค.ค.ศ. และครูการศึกษาพิเศษอัตรากำลังชั่วคราว ที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน พ.ค.ศ. ทั้งนี้ ให้รายงานข้อมูลตามแบบฟอร์มสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ พร้อมสำเนา คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้พนักงานราชการได้รับเงิน ค.ค.ศ. และ/หรือ ให้ครูการศึกษาพิเศษ อัตรากำลังชั่วคราวได้รับเงิน พ.ค.ศ. รวมทั้งเอกสาร หลักฐาน และรายละเอียดที่ใช้ประกอบการพิจารณา ขออนุมัติให้ได้รับเงิน ค.ค.ศ. และ/หรือ เงิน พ.ค.ศ. ให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

E-mail : budgeting01.planobec@gmail.com ภายในวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

ว่าที่ ร.ต.



(ชนุ วงษ์จินดา)

ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้อำนวยการศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรระดับจังหวัด

สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๘๕๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๕๕๑๕

ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

- [1.หนังสือแจ้งเขตที่ ศร 04006/ว2881](#)
- [2.แบบฟอร์มตัวอย่างคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและบัญชีรายละเอียดพนักงานราชการ](#)
- [3.ประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ](#)
- [4.ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษ](#)

ที่มา สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน วันที่ 28 พฤษภาคม 2562